



ประกาศ จังหวัดพะเยา
เรื่อง สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่
ขนาด ๒.๔ กิโลวัตต์ จำนวน ๔ ชุด

จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ขนาด ๒.๔ กิโลวัตต์ จำนวน ๔ ชุด ตามโครงการพลังงานชุมชนเพื่อชุมชนจัดการตนเองทางด้านพลังงาน ปี ๒๕๖๐

ราคากลางของงานในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) ราคากลางของทางราชการดังกล่าว ไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคางานเองจะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิบัติเสรีความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องราคางานเพิ่มเติมในภายหลังไม่ได้

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ต้องเป็นผู้มีอาชีพจำหน่ายหรือผลิตพืชสดตามประกาศสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ขนาด ๒.๔ กิโลวัตต์ ดังกล่าว

๒. ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งมีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแบบและรายละเอียดอุปกรณ์ ของระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ได้ ขนาด ๒.๔ kWp และหากผู้เสนอราคาไม่แนบแบบและรายละเอียดอุปกรณ์ จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยาจะไม่พิจารณาให้เข้าร่วมในการเสนอราคาในครั้งนี้

๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๖ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๗ ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาครั้งนี้

/กำหนดยื่นของ...

กำหนดยื่นของสอบราคา ในวันที่ ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๐
เวลา ๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ณ สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา ๕๓ หมู่ ๓ ถนนป่าแดง ตำบลท่าวังทอง
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐ และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวัน อังคาร
ที่ ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา ๕๓ หมู่ ๓
ถนนป่าแดง ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐ ระหว่างวันที่ ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๐
ถึง ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
๐-๕๔๔๘-๐๘๕๐ ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์กระทรวงพลังงาน
(<http://www.energy.go.th>)

การสอบราคาครั้งนี้ จะดำเนินการโดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน แผนพลังงานทดแทน กลุ่มงานโครงการสาธิตหรือ
ริเริ่ม โครงการพลังงานชุมชนจัดการตนเองทางด้านพลังงาน ปี ๒๕๖๐ ของสำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา
สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในการสอบราคาครั้งนี้ ส่วนราชการสามารถยกเลิก
การสอบราคาได้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ).....

(นายศราวุธ แก้ววิเชียร)

พลังงานจังหวัดพะเยา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา